

ของเก่าๆ...ภาชนะรกๆ..กำจัดออกไปให้งามตา...!!

นำเสนอเมื่อ : 17 พ.ค. 2552

บ้านสะสมของเก่า ระวังแบกภาระไม่รู้จบ ของเก่าแก่หากจะเก็บสะสมไว้ก็ควรให้เกิดประโยชน์ อย่าให้กลายเป็นกองขยะในนาน เพราะอาจเกิดโทษร้ายแรงได้ อะไรที่หมด คาก็ควรนำทิ้งหรือแปรรูป

เพราะนอกจากจะเป็นที่เพาะเชื้อโรคแล้ว ยังเป็นอุปสรรคให้การหมุนเงินไม่สะดวก ไม่คล่องตัว และมีเรื่องต้องยุ่งยากใจเสมอ แม้นในดวงชะตาจะมี ผู้ช่วยเหลืออยู่ก็ตามที่

✘ บ้านสมัยใหม่มักตกแต่งฝ้าเพดานเป็นหลืบเป็นชั้นๆลดลงมาเป็นอีกระดับหนึ่งรอบ ๆ ห้อง นั่งเล่น ห้องประชุม ซึ่งมองในแง่สถาปัตยกรรมย่อมมีความสวยงาม แต่ในแง่ฮวงจุ้ย แล้วถือเป็นการกดประสาทสมอง ทำให้เกิดความเครียดงาย

ยิ่งหากเป็นบ้านไม้สักทั้งหลัง แผ่นไม้สักขนาดใหญ่กุดทับอยู่ที่ศีรษะอีกชั้นหนึ่งนอกจากฝ้าเพดาน ทำให้ปัญหาที่ดูว่าจะเล็กกลับกลายเป็นปัญหาใหญ่ แกไขยากอย่างไร้มาเชื่อ จึงควรทำให้ห้องทำงานสว่าง สดใส

✘ มองไปทางไหนมีแต่ภาพที่ทำให้เกิดความงาม และความสว่างในจิตใจ เช่น ภาพวิว ภาพดอกไม้ หรือติดวอลเปเปอร์น่ารัก ๆ เสียยังจะดีกว่าโดยให้โทนสีเสริมกับเจ้าของหอ ในแง่เบญจธาตุด้วย จะช่วยทำให้งานสำเร็จง่ายขึ้น ดีกว่าห้องที่อับทึบ ตกแต่งด้วยสีหนักอึ้งอย่าง สีน้ำตาล เทา หรือนำเงินเข้ม

ระฆังลมดินผม ควรมีรูปทรงที่ไม่มีเหลี่ยมคมไปทิ่มแทงใคร เพราะทุกครั้งที่ถูกลมกวัดแกว่ง อาจส่งพลังร้าย ให้กับคนอื่นหรือตัวเองได้ จึงควรเลือกว่าวัสดุที่เกลี้ยงไม่มี เหลี่ยมมุมที่อันตราย ขอสำคัญเมื่อถูกลมพัดตองมีเสียงดังกังวานสดใส

จึงจะช่วยให้เสียงนั้นไล่พลังร้ายออกไป และพัดพาเอาพลังที่ดีเข้ามาหาบ้านได้ ในสถานที่บางแห่งระฆังลมเพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถทำให้ทุกอย่างกระเตื้องขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ในบางแห่งก็สามารถทำให้คนในบ้านอ่อนจนหรือตายจากได้ในเวลาอันรวดเร็ว เพราะบังเอิญระฆังลมที่เลือกใช้มีสัญลักษณ์สัตว์ที่ซงกับเจ้าของบ้านซึ่งสุขภาพย่ำแย่

✘ ระฆังลมชนิดแท่งโลหะ มีหลายประเภท บางประเภทเสียงทึบ บ้างเสียงกังวานสดใส ก่อนซื้อควรลองดิ่งวัสดุที่ห้อยดูว่าเสียงไซ้ใดหรือไม่ ถ้าทึบเกินไปก็ไม่เหมาะ เพราะ เรียกพลังไม่พอ ระฆังชนิดนี้มักปลอดภัยต่อการ “ซง” กันกับบุคคลในครอบครัว เพราะไม่มีสัญลักษณ์ของรูปสัตว์ใด ๆ เลย

นาฬิกา ต้องหมุนตลอดเวลา นาฬิกาเป็นสัญลักษณ์ของการ “เดินหน้า” จึงมักมีการให้นาฬิกาในวันเปิดกิจการใหม่ โดยเฉพาะนาฬิกาทรงกลม ซึ่งเป็นลักษณะธาตุทอง ที่ให้กำเนิดธาตุน้ำหรือให้กำเนิดเงินนั่นเอง

แต่ทั้งนี้ก็มีข้อแม้ว่าต้องเป็นนาฬิกาที่เดินเท่านั้น ไม่ใช่นาฬิกาตาย เพราะไม่สามารถเรียกพลังที่ดีได้ มีผู้นิยมของเก่าหลายรายชอบสะสมนาฬิกาเก่า จึงควรตรวจสอบให้มีการ เดิน

เพื่อความมั่งคั่งของชีวิต เพราะถ้านาฬิกาตายหรือหยุดเดิน นอกจากไม่เกิดประโยชน์ในแง่การไหลสอยแล้วยังให้โทษแก่เจ้าของบ้านที่จะพากัน “ตาย” ไปพร้อมๆ กันด้วย

✘

ที่มา <http://www.freesplans.com/>

✘